

MỘT NĂM HỌC MỚI VỚI NIỀM VUI VÀ QUYẾT TÂM CAO

NGUYỄN THỊ KIM HUỆ (*)

Ngày 05/9/2014 Trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản Thành phố Vũng Tàu đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2014 - 2015. Đến dự buổi lễ khai giảng có đông đủ đại biểu đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh, cán bộ - giáo viên - nhân viên trong toàn trường và đặc biệt, có sự hiện diện của 1138 học sinh các khối, lớp.

Được biết, Trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản tọa lạc tại số 4, đường Lê Văn Lộc, phường 9, Thành phố Vũng Tàu. Với diện tích 17.746 m², khuôn viên rộng rãi, thoáng mát với bốn mặt tiền: phía Tây Bắc giáp đường Tôn Thất Thuyết, phía Đông Bắc giáp đường Nguyễn Trung Trực, phía Tây Nam giáp đường Lê Văn Lộc, phía Đông Nam giáp đường Sương Nguyệt Ánh.

Được thành lập năm 2004, trong điều kiện khó khăn về mọi mặt, trải qua 10 năm phấn đấu, hiện tại, nhà trường đã từng bước khẳng định là một trong những trường Trung học cơ sở của Thành phố Vũng Tàu có chất lượng giáo dục cao qua kết quả thi học sinh giỏi và thi tuyển vào các trường Trung học phổ thông, tạo được niềm tin đối với cha mẹ học sinh và học sinh. Công tác chuyên môn được lãnh đạo nhà trường triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tập trung tạo chuyển biến về chất lượng, hiệu quả giáo dục. Công tác quản lý phù hợp với yêu cầu đổi mới, thực hiện tốt chức năng quản lý đặc biệt là công tác chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá. Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin quản lý công nghệ số và truyền thông hiện đại. Nhà trường đã thực hiện nhiều giải pháp (tổ chức tập huấn, chuyên đề, hội thi...) nhằm thực hiện mạnh mẽ đổi mới phương pháp dạy học

theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của người học, biến quá trình học tập thành quá trình tự học có hướng dẫn và quản lý của giáo viên. Tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở. Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành trong các môn học; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh; tăng cường liên hệ thực tế, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học. Phát triển hệ thống các phòng thiết bị thí nghiệm, phòng thực hành bộ môn, phòng đa chức năng, mạng LAN (mạng máy tính cục bộ), mạng truyền thông học tập, mạng quản lý nội bộ kết nối với mạng internet. Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài. Chú trọng các yêu cầu phát triển, hợp tác v.v.

Trong diễn văn đọc tại buổi lễ khai giảng, thầy Hiệu trưởng Bùi Văn Hòa đã khẳng định: "Sau 10 năm thành lập, Trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản đã xây dựng được uy tín với nhân dân Thành phố Vũng Tàu về chất lượng dạy và học. Đó chính là niềm vui lớn của thầy và trò nhà trường để phấn khởi, vững tin bước vào năm học mới với quyết tâm xây dựng nhà trường là nơi có chất lượng giáo dục cao, hiệu quả đào tạo tốt; là nhà trường hiện đại, có vị trí tương xứng trong tỉnh và khu vực Đông Nam Bộ trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục thực hiện mạnh mẽ Nghị quyết 29-NQ/TW của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo...".

(*) Giáo viên. Trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.